



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (กองการเจ้าหน้าที่ สป.) โทร. ๐-๒๒๒๓-๙๓๕๓ มท. ๕๐๖๙๘

ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๕๐๙๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

เรียน อธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) และสายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) ต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และกำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.personnel.moi.go.th](http://www.personnel.moi.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรอรธ ทองนิรมล)

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อน  
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๕๑๘๗

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) และสายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) และสายงานตรวจราชการกระทรวง (ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) และกำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) แล้ว จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบประกาศโดยทั่วกัน และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.personnel.moi.go.th](http://www.personnel.moi.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๘๓๕๓